



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด

บทนำ


ตามที่สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และได้มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงาน นั้น

สถานีตำรวจภูธรห้วยยอดได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยดำเนินการ แยกตามสายงานในหน่วยงาน ได้แก่

๑. สายอำนวยการ
๒. สายป้องกันปราบปราม
๓. สายจราจร
๔. สายสืบสวน
๕. สายสอบสวน

โดยได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีภาพแสดงกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการ ดังรายงานผลการดำเนินการ และหน่วยได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบตามรายงาน จัดทำโดยคณะทำงาน ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด มีรายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้

พ.ต.อ.



(อิศราพงศ์ จินา)

ผกก.สภ.ห้วยยอด

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

งานอำนวยการ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ มีการหาช่องทางเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมีการหาช่องทางเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ</p> <p>๓. การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เร่งรัดดำเนินการ - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น <p>๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ในการดำเนินการ</p> <p>๕. การรับ การแจกจ่ายพัสดุ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการอบรมกำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันนี้ (๑๑ มี.ค.๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.อิสราพงศ์ จินา ผกก.สภ.ห้วยยอด ได้ประชุมขับเคลื่อน ศปก.สภ.ห้วยยอดมีหัวหน้าแผนกงานทุกแผนก และหัวหน้าสายตรวจทุกสาย และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลการปฏิบัติในรอบสัปดาห์,รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง หาแนวทางแก้ไข เพื่อกำชับ สั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ และตามนโยบาย,ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ห้วยยอด

งานป้องกันปราบปราม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ - การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ - การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์ - ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การลักลอบเล่นการพนัน - กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ แลกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด 	<p>๑.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.อรุณวัฒน์ ดีลา สวป.สภ.ห้วยยอด อบรมปล่อย
แถวสายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการ กำชับ อบรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สายตรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด เพื่อ
ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

งานจรรยา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จรรยา เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ ฎกจับกุมตามกฎหมายจรรยา</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา สม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ ๘ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร.ต.อ.บุญรอด ชุมชื่น รอง สวป.สภ.ห้วยยอด อบรมปล่อยแถว สายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

งานสืบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย อาญา</p> <p>-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม</p> <p>-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p> <p>-เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา สม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p> <p>๓.นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันที่ ๑๑ มี.ตค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.สันต์ นุ่นเศษ รอง ผกก.(สส.) สภ.ห้วยยอด ได้เรียกข้าราชการตำรวจ สายงานสืบสวน ชี้แจงการปฏิบัติงาน และอบรมข้อกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามเรียกทรัพย์สิน ประโยชน์ส่วนตน แก่ผู้กระทำความผิดทุกกรณี

งานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พนักงานสอบสวนไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัวชั่วคราว</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา สม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p> <p>๓.นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป</p>

ภาพประกอบผลการดำเนินการ



วันนี้ (๘ ต.ค.๖๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ท.สมพร ฤทธิรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด ได้เรียกข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติ , สอบถามปัญหา ขัดข้องในการทำงาน และ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการสายงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม ศปก. สภ.ห้วยยอด

